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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลชนบท 
การประชุมสมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๑ ครั้งที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๓ 

วันจันทร์ ที่ ๒๘ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. 
ณ. หอ้งประชุมสภาเทศบาลต าบลชนบท อ าเภอชนบท  จังหวัดขอนแก่น  

 

 
 
รายช่ือผู้เข้าประชุม 
 
ล าดับ ชื่อตัว-ชื่อสกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 นางอุบล  กองค า ประธานสภาเทศบาลต าบลชนบท อุบล  กองค า 
2 นางสาวสุภารัตน์  เคนโพธิ์ รองประธานสภาเทศบาลต าบลชนบท สุภารัตน์  เคนโพธิ์ 
3 นางสาวกัณทิดา  ประจันตะเสน เลขานุการสภาเทศบาลต าบลชนบท กัณทิดา   ประจันตะเสน 
4 นายทนง  โนสูงเนิน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลชนบท ทนง  โนสูงเนิน 
5 นายอรรคพล  คามดิษฐ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลชนบท อรรคพล  คามดิษฐ์ 
6 นายสมเดช  หอมตา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลชนบท สมเดช  หอมตา 
7 นายวิโรจน์  แสงมณี สมาชิกสภาเทศบาลต าบลชนบท วิโรจน์  แสงมณี 
8 นางสาวสตาร์รัก  อักษร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลชนบท สตาร์รัก  อักษร 
9 นางชัญญานุช   แก้วสุพรรณ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลชนบท ชัญญานุช   แก้วสุพรรณ 

10 ร้อยต ารวจตรีจ านงค์  เมืองวงษ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลชนบท จ านงค์  เมืองวงษ์ 
11 นายสมบูรณ์  แก้วมาลา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลชนบท สมบูรณ์  แก้วมาลา 
๑๒ นายวสันต์  วรางคณาวดี สมาชิกสภาเทศบาลต าบลชนบท วสันต์  วรางคณาวดี 

 
 
รายช่ือผู้เข้าประชุม 
 
ล าดับ ชื่อตัว-ชื่อสกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 นายชัชวาล  ตั้งวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีต าบลชนบท ชัชวาล  ตั้งวฒันสุวรรณ 
2 นายเถลิงศักดิ์  เวียงวงษ์ รองนายกเทศมนตรีต าบลชนบท เถลิงศักดิ์  เวียงวงษ์ 
3 นางจงกล  หอมพิสัย รองนายกเทศมนตรีต าบลชนบท จงกล   หอมพิสัย 
4. นายสุริยน  ช่วงหาราช ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลชนบท สุริยน  ช่วงหาราช 
5. นางวงเดือน  ชูเนตร เลขาฯนายกเทศมนตรีต าบลชนบท วงเดือน  ชูเนตร 
6 จ่าเอกยุทธนา  ตาบ้านดู่ ปลัดเทศบาลต าบลชนบท ยุทธนา  ตาบ้านดู่ 
7 นายวิทูล   สุขเพีย รองปลัดเทศบาลต าบลชนบท วิทูล   สุขเพีย 
8 นายถาวร  ละอองเอก ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ ถาวร  ละอองเอก 
9 นายสรสิช  ว่องไว ผู้อ านวยการกองช่าง สรสิช   ว่องไว 

10 นางนงลักษณ์  พวกเมืองพล ผู้อ านวยการกองคลัง นงลักษณ์  พวกเมืองพล 
11 นางสุพิชชา  ศรีหนองหว้า หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล สุพิชชา  ศรีหนองหว้า 
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12 นางรัตนา  กระพ้ีแดง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รัตนา  กระพ้ีแดง 
13 นางสาวรื่นกมล  ชลไพร นิติกรปฏิบัติการ รื่นกมล  ชลไพร 
14 นางสุมามาลย์  จันทะเขต เจ้าหน้าที่ธุรการปฏิบัติงาน สุมามาลย์  จันทะเขต 
15 นางปูริดา  สุดอาราม เจ้าหน้าที่ธุรการช านาญงาน ปูริดา  สุดอาราม 

 
 
 
เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.  

นางสาวกัณทิดา ประจันตะเสน 
เลขานุการสภาเทศบาลฯ 

กราบเรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล ท่านนายกเทศมนตรี
คณะผู้บริหารและผู้ทรงเกียรติทุกท่านค่ะ บัดนี้ได้เวลาประชุมสภาเทศบาล 
ต าบลชนบท สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๓ ตามที่ท่าน
ประธานสภาเทศบาล นัดหมายท่านสมาชิกสภาเทศบาล เวลา ๑๔.๐๐ น. 
มีผู้เข้าร่วมประชุม ๑1 ท่าน ครบองค์ประชุม  
ดิฉันจึงขอกราบเรียนเชิญท่านประธานสภาได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
และท าหน้าที่ประธานด าเนินการประชุมต่อไป ขอกราบเรียนเชิญค่ะ  
 

นางอุบล  กองค า   
ประธานสภาเทศบาลต าบลชนบท 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๑   
 

นางอุบล  กองค า   
ประธานสภาเทศบาลต าบลชนบท 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมื่อถึงก าหนดเวลาประชุม ประธานสภาก็จะขอเปิดประชุมสภานะคะ ก่อน
อ่ืนดิฉันขอขอบพระคุณท่านนายกเทศมนตรี ท่านรองนายก ท่านที่ปรึกษา
คณะผู้บริหารของเทศบาลต าบลชนบท ท่านปลัดท่านรองปลัดและ
เจ้าหน้าที่ส านักปลัดนะคะ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งก านันผู้ใหญ่บ้านที่ให้
ความสนใจมาประชุมร่ วมกันกับเราเป็นครั้ งที่  2 แล้ วนะคะเป็น
ประวัติศาสตร์ของเทศบาลนะคะ แล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งพิเศษสุดคือท่าน
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลชนบททุกท่าน วันนี้ท่านมาปฏิบัติหน้าที่ 11 คน
ลาหนึ่งท่านนะคะ คือท่านอรรถพล  คามดิษฐ์ เข้าระเบียบวาระการประชุม
เลยนะคะ  
 

เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
           
          เรื่องท่ี ๑ เปลี่ยนแปลงก าหนดนัดประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ 
สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๓๑ จากเดิมวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖3 
เป็น วันที่ ๒๘  กันยายน ๒๕๖๓  เนื่องจากท่านนายกฯได้มีญัตติเสนอ
เร่งด่วนจึงจ าเป็นที่จะต้องเลื่อนประชุมมาในวันนี้  ซึ่งได้ส่งหนังสือเชิญ
ประชุมให้กับท่านสมาชิกสภาฯ ไปเรียบรอยแล้วนะค่ะ 
          เรื่องที่๒ ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ 
เพ่ิมเติม ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๓ ซึ่งนายกเทศมนตรีได้มีการประกาศไป เมื่อ
วันที ่๒๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ จึงแจ้งให้ท่านสมาชิกสภาฯได้ทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี  ๒   
 
 
นางอุบล  กองค า   
ประธานสภาเทศบาลต าบลชนบท 
 

 

 

          เรื่องที่ ๓  แก้ไขระเบียบวาระการประชุม สภาเทศบาลต าบล
ชนบท สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑  ประจ าปี พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2/2563 
วันที่ 28  กันยายน 2563 
         จากเดิม ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องที่เสนอใหม่ ญัตติ ๕.2  การ
พิจารณากันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
          5) ส านักปลัด แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน จากเดิม 6 รายการ แก้ไข
เป็น 7 รายการ 
          แก้ไขเป็น 7) รายการค่าโต๊ะประชุมหน้าห้องนายกจ านวน 1 ตัว 
เป็นเงิน 15,900 บาท 
           จากเดิม ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องที่เสนอใหม่ ญัตติ ๕.๔  การ
พิจารณาโอนเงิน  งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ และขอความ
เห็นชอบ การจ่ายเงินอุดหนุนตามมาตร ๖๗ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒ 
          ๑) ขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้าแรงต่ า และขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ ซอยนิยมยั่งยืน ต าบลชนบท อ าเภอชนบท  จ านวนเงิน  
110,000 บาท  
         2) ขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้าแรงสูง ส่วนที่เทศบาลต าบลชนบท
สมทบโครงการบ้านมั่งรักษ์ไหม ไทชุมชนชลบทวิบูลย์ และโครงการบ้านมั่ง
รักษ์ไหม ไทชุมชนโคกหินขาว ต าบลชนบท อ าเภอชนบท  จ านวนเงิน  
502,000 บาท    
          แก้ไขเป็น 
          ๑) ขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้าแรงต่ า ซอยนิยมยั่งยืน ต าบล
ชนบท อ าเภอชนบท 69,000บาท 
          2) ขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้าแรงสูง ส่วนที่เทศบาลต าบล
ชนบทสมทบ  โครงการบ้านมั่งรักษ์ไหม ไทชุมชนชลบทวิบูลย์ และ
โครงการบ้านมั่งรักษ์ไหมไทชุมชนโคกหินขาว ต าบลชนบท อ าเภอชนบท  
จ านวนเงิน  502,000 บาท   
           ตามเอกสารที่งานกิจการสภาฯ ได้แจกให้กับท่านสมาชิกสภาฯ 
ทุกท่านนะค่ะ 
 
เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลชนบท ในการประชุมสมัยวิสามัญ 
สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓  วันพุธ ที่ ๒๓ เดือน กันยายน 
พ.ศ.๒๕๖๓ ตามท่ีได้ส่งรายงานการประชุมให้กับท่านสมาชิกสภาฯ ได้
ตรวจสอบนั้น มีสมาชิกสภาฯท่านใด ที่จะแก้ไข เพ่ิมเติม  หรือเปลี่ยนแปลง 
หรือไม่ ขอเชิญประธานตรวจรายงานการประชุมค่ะ 
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นายสมบูรณ์  แก้วมาลา 
ประธานตรวจฯ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางอุบล  กองค า   
ประธานสภาเทศบาลต าบลชนบท 
 

 

 

 

นางสาวกัณทิดา ประจันตะเสน 
เลขานุการสภาเทศบาลฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓   
 

 

 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔   

กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านคณะผู้บริหาร ท่านปลัดเทศบาล และ
ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ที่ทรงเกียรติทุกท่านตามที่คณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุม ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลชนบท
สมัยวิสามัญที่  1/2563 ครั้งที่  1 เมื่อวันที่  23 กันยายน  2563  
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้มาประชุม เมื่อวั นที่ 26  
กันยายน  2563  เวลา 09.00 น. ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นาย
สมบูรณ์ แก้วมาลา ประธานกรรมการ นางชัญญานุช แก้วสุพรรณ 
กรรมการ นางสาวสุภารัตน์ เคนโพธิ์ กรรมการ เพ่ือท าหน้าที่ตรวจร่าง
รายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ ได้มาประชุมพร้อมกัน ที่ห้องประชุมสภา
เทศบาลต าบลชนบท เพ่ือพิจารณาร่างรายงานการประชุมสภาเทศบาล
ต าบลชนบท สมัยวิสามัญที่ 1/2563  ครั้งที่ 1  เมื่อวันที่  23กันยายน  
2563  ตามที่ฝ่ายเลขานุการสภาเทศบาลจัดส่งให้นั้น คณะกรรมการฯได้
พิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมที่เจ้าหน้าที่ได้จดบันทึกไว้นี้ 
ถูกต้องเรียบร้อยเป็นไปตามระเบียบวาระการประชุม จึงเห็นควรน าเสนอ
สภาเทศบาลต าบลชนบทพิจารณารับรองต่อไป 
 
ใครมีอะไรที่จะเสนอเพ่ิมเติมหรือข้อบกพร่องกรุณายกมือค่ะ ก็ขอมติรับรอง
รายงานการประชุมเลยนะคะ ท่านใดเห็นว่าการประชุมสมัยวิสามัญสมัยที่ 
1 ครั้งที่ 1/2563 ท่านใดเห็นชอบกรุณายกมือค่ะ และท่านใดที่ไม่
เห็นชอบกรุณายกมือค่ะ  
 
มติที่ประชุมเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่
1  ประจ าปี 2563 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 จ านวน 7 เสียง 
(1.นางอุบล  กองค า2.นายทนง  โนสูงเนิน3.นางสาวสุภารัตน ์ เคนโพธิ ์ 4.นายสมบูรณ์    แกว้
มาลา   5.นางสาวสตาร์รัก  อักษร  6.นางสาวกัณทิดา  ประจันตะเสน 7.นางชัญญานุช    แก้ว
สุพรรณ ) 

ไม่รับรองรายงานการประชุม                     - ไม่มี- 
งดออกเสียง                                จ านวน  4  เสียง 
(1.ร้อยต ารวจตรีจ านง เมืองวงษ์  2.นายสมเดช  หอมตา   3.นายวิโรจน์  แสงมณี   4. (.นายวสันต ์ 
วรางคณวดี ) 
ลาประชุม  1 ท่าน   (.นายอรรคพล   คามดษิฐ์) 
 
กระทู้ถาม 
 
-ไม่มี- 
 
เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว   
การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๔  
         วาระท่ี ๒ ขัน้แปรญัตติ 
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นางอุบล  กองค า  
ประธานสภาเทศบาลต าบลชนบท 
 

         
การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๔  
         วาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติ ก่อนที่จะพิจารณาร่างเทศบัญญัติ เรื่อง 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ วาระที่ ๒ ขั้นแปร
ญัตติ ขอเชิญนางสาวกัณทิดา ประจันตะเสน เลขานุการสภาฯ ชี้แจง
ระเบียบที่เก่ียวข้องค่ะ 
 

นางสาวกัณทิดา ประจันตะเสน 
เลขานุการสภาเทศบาลฯ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๕๔  
ข้อ ๕๐  เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอ   ร่าง
ข้อบัญญัตินั้น ตามร่างเดิม และตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั้งรายงาน 
และบันทึกความเห็น ยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น รายงานนั้นอย่างน้อย
จะต้องระบุว่า ได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม ในตอนหรือข้อใดบ้าง การ
แปรญัตติ และมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้น
เป็นประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการ
สงวน ค าแปรญัตติด้วย และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่
สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง ก่อนวันประชุมพิจารณาเว้นแต่
กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุม
สภาท้องถิ่นด้วย เพ่ือแถลงประกอบรายงานหรือ ชี้แจงข้อสงสัยต่าง ๆ 
เกี่ยวกับรายงานนั้น ค่ะ 
 

นางอุบล  กองค า   
ประธานสภาเทศบาลต าบลชนบท 
 

ขอเชิญท่านชัญญานุช  แก้วสุพรรณ ประธานกรรมการแปรญัตติฯ รายงาน
ผลการพิจารณา และความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ ต่อร่างเทศ
บัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ค่ะ 

 
นางสาวชัญญานุช แก้วสุพรรณ 
ประธานกรรมการแปรญัตติ 

           
 ตามท่ีสภาเทศบาลต าบลชนบท ได้ให้ความเห็นชอบรับหลักการ ในวาระที่ 
๑ ในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ  เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และที่ประชุมได้คัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ
ร่างเทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
ของเทศบาลต าบลชนบท ในคราวประชุมสภาเทศบาลต าบลชนบท สมัย
ประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ เมื่อวันพุธที่ ๒๓ 
กันยายน  ๒๕๖๓ แล้วนั้น 
        ทั้งนี้สภาฯ ได้ก าหนดวันเวลาในการยื่นขอเสนอแปรญัตติ ตั้งแต่วัน
พฤหัสบดี ที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๐๐ น. ถึง ๒๐.๐๐ น.และ วัน
ศุกร์ ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๐๐ น. ถึง ๒๐.๐๐ น.  เมื่อสิ้นสุด 
ระยะเวลาปรากฏว่าไม่มีสมาชิกสภาฯ ผู้ใดมายื่นขอเสนอแปรญัตติฯ ร่าง
เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
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แต่อย่างใด บัดนี้ คณะกรรมการแปรญัตติ ฯ ได้ประชุมพิจารณาร่างเทศ
บัญญัติงบประมาณ รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เป็นที่
เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันเสาร์ ที่  ๒๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ ซึ่งผลการ
พิจารณาของคณะกรรมการแปรญัตติฯ เห็นว่า   
๑. การแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๔ ไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลยื่นค าขอแปรญัตติ จึงไม่มีการแก้ไข
ร่างเทศบัญญัติฉบับนี้แต่อย่างใด  
๒. ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
คณะกรรมการมีมติเป็นเอกฉันท์ ๓ เสียง ให้คงไว้ตามร่างเดิม  
คณะกรรมการฯ จึงรายงานให้สภาเทศบาล เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ต่อไป ขอบคุณค่ะ 
 

นางอุบล  กองค า   
ประธานสภาเทศบาลต าบลชนบท 
 

พักการประชุม เป็นเวลา ๑๐ นาที ขณะนี้เวลา 14.00 น.  สภาเทศบาล
จะกลับมาประชุมต่อ เวลา14.10 น. ค่ะ 

นางอุบล  กองค า   
ประธานสภาเทศบาลต าบลชนบท 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมาชิกสภาฯ ได้พิจารณาร่างเทศบัญญัติเรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามขั้นตอนต่างๆ ของระเบียบฯ เรียบร้อยแล้ว
ต่อไปเป็น การพิจารณาร่างเทศบัญญัติในวาระท่ี ๓ 
วาระท่ี 3 ขั้นลงมติ  
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๕๗ (แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔) ข้อ ๕๒ การพิจารณาร่าง
ข้อบัญญัติในวาระที่ ๓ ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้
ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร 
           ในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตรา
เป็นข้อบัญญัติหรือไม ่
          วาระที่ 3 ขั้นลงมติ ดิฉันขอมติจากที่ประชุมสภาเทศบาล ในการ
พิจารณา ร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ จะให้ตราเป็นเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ทั้งฉบับหรือไม่ ท่านสมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบ
อันนี้ดิฉันก็จะถามมตินะคะ ให้ท่านเตรียมตัวก่อนนะคะ เดี๋ยวดิฉันจะถามว
มติความเห็นชอบนะคะ ตั้งใจกว่านี้หน่อยคือร่างเทศบัญญัติ ท่านประธาน
กรรมการแปรญัตติ ก็ได้ให้รายละเอียดกับท่านแล้วนะคะ ดิฉันก็จะขอมติใน
ที่ประชุมขอความเห็นชอบเลยนะคะ เพ่ือไม่ให้เสียเวลา ดิฉันขอมติเลยนะ
คะ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔  ให้ตราเป็นเทศบัญญัติ งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ทั้งฉบับ 
ท่านสมาชิกสภาฯท่านใดเห็นชอบ กรุณายกมือขึ้น ท่านสมาชิกสภาฯท่าน
ใดไม่เห็นชอบ กรุณายกมือขึ้น 
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นางสาวกัณทิดา ประจันตะเสน 
เลขานุการสภาเทศบาลฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕                         

มติที่ประชุมเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  ทั้งฉบับ    จ านวน 7 เสียง 
(1.นางอุบล  กองค า2.นายทนง  โนสูงเนิน3.นางสาวสุภารัตน ์ เคนโพธิ ์ 4.นายสมบูรณ์    แกว้
มาลา   5.นางสาวสตาร์รัก  อักษร  6.นางสาวกัณทิดา  ประจันตะเสน 7.นางชัญญานุช    แก้ว
สุพรรณ ) 

ไมเ่ห็นชอบ                                 - ไม่มี- 
งดออกเสียง                                จ านวน  4  เสียง 
(1.ร้อยต ารวจตรีจ านง เมืองวงษ์  2.นายสมเดช  หอมตา   3.นายวิโรจน์  แสงมณี   4. (.นายวสันต ์ 
วรางคณวดี ) 
ลาประชุม  1 ท่าน   (.นายอรรคพล   คามดษิฐ์) 
 
เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

 
 
 
นางอุบล  กองค า   
ประธานสภาเทศบาลต าบลชนบท 
 

5.1  ญัตติขอรับความเห็นชอบ เรื่อง การพิจารณาขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562  จ านวน 5 รายการ 
 
ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหม่ การพิจารณาขยายเวลาเบิก
จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ ายประจ าปิ  พ.ศ.  2562 ขอเรียนเชิญ
นายกเทศมนตรีค่ะ 
 

นายชัชวาล  ตั้งวัฒนสุวรรณ 
นายกเทศมนตรีต าบลชนบท 

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาขิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ 
กระผม นายชัชวาล ตั้งวัฒนสุวรรณ ขอเสนอญัตติ การพิจารณาขยายเวลา
เบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ จ านวน ๕ รายการ
ดังนี้ 
          กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทั่วไป เกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่า
ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
          ๑)โครงการปรับปรุงขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เสริม
ผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ช่วงแยกถนนจันตะประเทศ ถึงศาล
เจ้ากรมฑา หมู่ที่ ๑ ต าบลศรีบุญเรือง จ านวนเงิน ๑,๒๕๗,๐๐๐ บาท  
          ๒) โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เสริมผิวลาดยาง
แอสฟัลท์ติก คอนกรีต ถนนราษฏร์พัฒนา หมู่ที่ ๑ ต าบลชนบท จ านวน
เงิน ๑๑๐,๐๐๐ บาท 
          ๓)โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะถนนรอบหนอง
กองแก้ว ฝั่ งทิศตะวันตก หมู่ที่  ๑๑ ต าบลศรีบุญเรือง จ านวนเงิน 
๘๖๒,๐๐๐ บาท 
          ๔)โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะถนนรอบหนอง
กองแก้ว ฝั่งทิศตะวันตก หมู่ที่ ๑ ต าบลศรีบุญเรือง จ านวนเงิน ๕๕๘,๐๐๐ 
บาท 
         ๕)รายการคา่ชดเชยงานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้(ค่า k)  
จ านวนเงิน ๑๔๐,๐๐๐ บาท 
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          ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓         
          ข้อ ๕๙ วรรคสอง กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงิน ตามวรรค
หนึ่งแล้ว หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพัน ให้
ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณี
มีความจ าเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ท าให้ ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติ
เปลี่ยนแปลง และหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภา
ท้องถิ่นแล้วแต่กรณี และโครงการดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์เดิมและที่
ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาครับ 
 

นางอุบล  กองค า   
ประธานสภาเทศบาลต าบลชนบท 
 

 

 

นางอุบล  กองค า   
ประธานสภาเทศบาลต าบลชนบท 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวกัณทิดา ประจันตะเสน 
เลขานุการสภาเทศบาลฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตามที่นายกเทศมนตรีได้เสนอญัตติ การพิจารณาขยายเวลาเบิกจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒ ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ ได้
อภิปราย แสดงความคิดเห็น 
 
ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีได้เสนอญัตติ การพิจารณาขยายเวลาเบิกจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562 ตามที่ท่านได้ชี้แจงไปแล้วนั้น 
ขอเชิญท่านสมาชิกได้แสดงความคิดเห็นได้นะคะ ถ้าใครจะแสดงความ
คิดเห็นหรือ สงสัยประการใดกรุณายกมือค่ะ ไม่มีท่านใดสงสัยหรือชี้แจง
เพ่ิมเติมนะคะ ดิฉันจะขอมติที่ประชุมในญัตติ การพิจารณาขยายเวลาเบิก
จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒ นี้ ท่านสมาชิกสภาฯท่าน
ใดเห็นชอบ กรุณายกมือขึ้น  ท่านสมาชิกสภาฯท่านใดไม่เห็นชอบ กรุณายก
มือขึ้น 
 
มติที่ประชุมเห็นชอบให้ขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ. 2562     จ านวน 7 เสียง 
(1.นางอุบล  กองค า2.นายทนง  โนสูงเนิน3.นางสาวสุภารัตน ์ เคนโพธิ ์ 4.นายสมบูรณ์    แกว้
มาลา   5.นางสาวสตาร์รัก  อักษร  6.นางสาวกัณทิดา  ประจันตะเสน 7.นางชัญญานุช    แก้ว
สุพรรณ ) 

ไมเ่ห็นชอบ                                 - ไม่มี- 
งดออกเสียง                                จ านวน  3  เสียง 
(1.ร้อยต ารวจตรีจ านง เมืองวงษ์  2.นายสมเดช  หอมตา   3.นายวิโรจน์  แสงมณี  ) 

ไม่อยู่ในที่ประชุม                         1  ท่าน 
(.นายวสันต์  วรางคณวดี ) 
ลาประชุม                                  1  ท่าน    
(.นายอรรคพล   คามดิษฐ์) 
 
5.2  ญัตติขอรับความเห็นชอบ เรื่อง การพิจารณากันเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563   
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นางอุบล  กองค า   
ประธานสภาเทศบาลต าบลชนบท 
 

ต่อไปเป็น  ญัตติ การพิจารณากันงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ 
ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอค่ะ 

นายชัชวาล  ตั้งวัฒนสุวรรณ 
นายกเทศมนตรีต าบลชนบท 

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ 
กระผม นายชัชวาล ตั้งวัฒนสุวรรณ ขอเสนอญัตติ  การพิจารณากันเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ ดังนี้ 
           ๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การรักษาความสงบภายใน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง รายการค่ารถบรรทุก (ดีเชล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ 
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ า
กว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ า จ านวน ๑ คัน เป็นเงิน ๒,๕๐๐,๐๐๐ 
บาท 
          ๒)  แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การรักษาความสงบภายใน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์
ไฟฟ้าและวิทยุ รายการค่าเครื่องรับส่งวิทยุ  จ านวน ๘ เครื่อง ๆ ละ 
๑๒,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๙๖,๐๐๐ บาท 
          ๓) แผนงานแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะ และชุมชน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภท         
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
             ๓.๑) รายการโครงการก่อสร้างเสริมผิวลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนวรแสน จากแยกถนนศรีบุญเรือง ถึง ถนนจันตะ
ประเทศ หมู่ที่ ๓ ต าบลศรีบุญเรือง จ านวนเงิน ๔๑๕,๐๐๐ บาท  
             ๓.๒) รายการโครงการก่อสร้างเสริมผิวลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนกลิ่นแก้ว หมู่ที่ ๒ ต าบลชนบท  
จ านวน ๔๑๐,๐๐๐ บาท  
             ๓.๓) รายการค่าชดเชยงานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ 
(ค่า K) จ านวน ๔๖,๗๖๐ บาท  

๔) แผนงานสาธารณสุ ข  ง านบริ ห ารทั่ ว ไป เกี่ ย วกั บ
สาธารณสุข งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง รายการค่ารถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ 
ไม่ต่ ากว่า ๖,๐๐๐ ซีซีหรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ 
แบบอัดท้าย จ านวน ๑ คัน จ านวนเงิน ๒,๔๐๐,๐๐๐ บาท 

๕)   ส านักปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป  
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงานดังนี้ 
                   ๑) รายการค่าชุดรับแขกหลุยส์โรสหลุยส์+โต๊ะกลางหลุยส์
โรสหลุยส์ สีธรรมชาติ จ านวน ๒ ชุดๆละ ๖๙,๐๐๐ บาท เป็นเงิน 
๑๓๘,๐๐๐ บาท 
                   ๒) รายการค่าชั้นวางแฟ้ม จ านวน ๔ หลังๆละ ๕,๙๐๐บาท 
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เป็นเงิน ๒๓,๖๐๐ บาท 

                   ๓) รายการค่าโต๊ะท างานโล่ง จ านวน ๑๗ ตัวๆละ ๓,๘๐๐
บาท   เป็นเงิน ๖๔,๖๐๐ บาท  

                   ๔) รายการค่าโต๊ะสามเหลี่ยม  จ านวน  ๒  ตัวๆละ ๑,๕๐๐
บาท  เป็นเงิน ๓,๐๐๐ บาท 
                   ๕)  รายการค่าโต๊ะพับเอนกประสงค์  ๖ ฟุต หน้าท๊อป 
HDPE  จ านวน  ๕๐ ตัวๆละ ๒,๙๐๐ บาท  เป็นเงิน  ๑๔๕,๐๐๐ บาท    
                   ๖)  รายการค่าเก้าอ้ีห้องประชุมสภาเทศบาล  จ านวน ๓๒
ตัวๆละ  ๒,๕๐๐ บาท เป็นเงิน  ๘๐,๐๐๐  บาท 
                   ๗) รายการค่าโต๊ะประชุมหน้าห้องนายก จ านวน ๑ ตัว 
เป็นเงิน ๑๕,๙๐๐ บาท 
          ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงินการเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่ 
๓) พ.ศ.๒๕๕๘ และ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ 
 หมวด ๕ การกันเงิน ข้อ ๕๙ ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงิน
นั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภา
ท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาครับ  
 

นางอุบล  กองค า   
ประธานสภาเทศบาลต าบลชนบท 
 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวกัณทิดา ประจันตะเสน 
เลขานุการสภาเทศบาลฯ 

 

 

 

ตามที่นายกเทศมนตรีได้เสนอญัตติ การพิจารณากันเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ ได้อภิปราย แสดง
ความคิดเห็น ถ้าไม่มีท่านใดมีข้ออะไรเพ่ิมเติม เพราะที่นายกเทศมนตรี
ชี้แจงมาก็อาจจะสมบูรณ์แล้วนะคะ ดิฉันจะขอมติที่ประชุมใน ญัตติ การ
พิจารณากันงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ นี้ ท่านสมาชิกสภาฯ
ท่านใดเห็นชอบ กรุณายกมือขึ้น ท่านสมาชิกสภาฯท่านใดไม่เห็นชอบ 
กรุณายกมือขึ้น 
 
มติที่ประชุมเห็นชอบ ใหก้ันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 
2563     จ านวน 7 เสียง 
(1.นางอุบล  กองค า2.นายทนง  โนสูงเนิน3.นางสาวสุภารัตน ์ เคนโพธิ ์ 4.นายสมบูรณ์    แกว้
มาลา   5.นางสาวสตาร์รัก  อักษร  6.นางสาวกัณทิดา  ประจันตะเสน 7.นางชัญญานุช    แก้ว
สุพรรณ ) 

ไมเ่ห็นชอบ                                 - ไม่มี- 
งดออกเสียง                                จ านวน  3  เสียง 
(1.ร้อยต ารวจตรีจ านง เมืองวงษ์  2.นายสมเดช  หอมตา   3.นายวิโรจน์  แสงมณี  ) 

ไม่อยู่ในที่ประชุม                         1  ท่าน 
(.นายวสันต์  วรางคณวดี ) 
ลาประชุม                                  1  ท่าน    
(.นายอรรคพล   คามดิษฐ์) 
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5.3  ญัตติขอรับความเห็นชอบ เรื่อง การพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓  

  
นางอุบล  กองค า   
ประธานสภาเทศบาลต าบลชนบท 
 

ต่อไปเป็นญัตติ การพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓  
ขอเชิญนายกเทศมนตรีค่ะ 
 

นายชัชวาล  ตั้งวัฒนสุวรรณ 
นายกเทศมนตรีต าบลชนบท 

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ  ผู้ทรงเกียรติ 
กระผม นายชัชวาล ตั้งวัฒนสุวรรณ ขอเสนอญัตติการพิจารณาโอนเงิน
งบประมาณราย จ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
            ๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวด
ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตามรายการดังต่อไปนี้ 
                ๑.๑) รายการค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน All 
In One จ านวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๑๗,๐๐๐ บาท  
                ๑.๒) รายการค่าเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี 
แบบ Network (แบบ ๑) จ านวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท 
                รายละเอียดตามมาตรฐานครุภัณฑ์ กระทรวง ICT 
            ๒)  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุนหมวด
ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน ดังต่อไปนี้ 
                ๒.๑) รายการเคาท์เตอร์ประชาสัมพันธ์ จ านวน ๑ ชุด เป็น
เงิน ๔๕,๐๐๐ บาท รายละเอียดตามเอกสารที่แนบให้กับท่านสมาชิกสภา
เทศบาลนะครับ 
          ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓   
          ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่าย
รายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น   
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณ เมื่อสักครู่ที่
น าเรียนไปแล้ว ในส่วนของที่โอนเพ่ิมนะครับ ส่วนงบประมาณที่โอนลดนะ
ครับ เป็นไปตามเอกสารที่บันทึกข้อความของส านักปลัด ในเอกสารส่วนที่ 
4 ที่มอบให้กับสภานะครับ จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาครับ 
  

นางอุบล  กองค า   
ประธานสภาเทศบาลต าบลชนบท 
 

 

 

 

 

 

 

 

ตามที่นายกเทศมนตรีได้เสนอญัตติ การพิจารณาโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓  ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ ได้อภิปราย แสดง
ความคิดเห็นค่ะ ตามที่ท่านนายกได้ชี้แจงรายละเอียดมาแล้วนั้นนะคะ ถ้า
ท่านใดจะเพ่ิมเติมหรือแก้ไขท้วงติงอะไร กรุณายกมือนะคะ ถ้าไม่มีท่านใด
แก้ไขอะไรดิฉันจะขอมติที่ประชุมเลยค่ะ ดิฉันจะขอมติที่ประชุมใน ญัตติ
การพิจารณาโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ นี้ ท่าน
สมาชิกสภาฯท่านใดเห็นชอบ กรุณายกมือขึ้น  ท่านสมาชิกสภาฯท่านใดไม่
เห็นชอบ กรุณายกมือขึ้น 
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นางสาวกัณทิดา ประจันตะเสน 
เลขานุการสภาเทศบาลฯ 

 

 

มติที่ประชุมเห็นชอบ ใหโ้อนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 
2563     จ านวน 7 เสียง 
(1.นางอุบล  กองค า2.นายทนง  โนสูงเนิน3.นางสาวสุภารัตน ์ เคนโพธิ ์ 4.นายสมบูรณ์    แกว้
มาลา   5.นางสาวสตาร์รัก  อักษร  6.นางสาวกัณทิดา  ประจันตะเสน 7.นางชัญญานุช    แก้ว
สุพรรณ ) 

ไมเ่ห็นชอบ                                 - ไม่มี- 
งดออกเสียง                                จ านวน  3  เสียง 
(1.ร้อยต ารวจตรีจ านง เมืองวงษ์  2.นายสมเดช  หอมตา   3.นายวิโรจน์  แสงมณี  ) 

ไม่อยู่ในที่ประชุม                         1  ท่าน 
(.นายวสันต์  วรางคณวดี ) 
ลาประชุม                                  1  ท่าน    
(.นายอรรคพล   คามดิษฐ์) 
 

 5.4  ญัตติขอรับความเห็นชอบ เรื่อง การพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ และขอความเห็นชอบ การจ่ายเงินอุดหนุนตามมาตร 
๖๗ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒ 

  
นางอุบล  กองค า   
ประธานสภาเทศบาลต าบลชนบท 
 

ต่อไปเป็นญัตติ การพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
และขอความเห็นชอบ การจ่ายเงินอุดหนุนตามมาตร ๖๗ ทวิ แห่ง
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) 
พ.ศ.๒๕๖๒  ขอเชิญนายกเทศมนตรีค่ะ 
 

นายชัชวาล  ตั้งวัฒนสุวรรณ 
นายกเทศมนตรีต าบลชนบท 

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ 
กระผม นายชัชวาล ตั้งวัฒนสุวรรณ ขอเสนอญัตติการพิจารณาโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ และขอความเห็นชอบ การ
จ่ายเงินอุดหนุนตามมาตร ๖๗ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
๒๔๙๖ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒ โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ 
           แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน งบเงินอุดหนุน  หมวดเงินอุดหนุน  ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ 
รายการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอบ้านไผ่ 
          ๑) ขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้าแรงต่ า ซอยนิยมยั่งยืน ต าบล
ชนบท อ าเภอชนบท 69,000บาท 
          2) ขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้าแรงสูง ส่วนที่เทศบาลต าบล
ชนบทสมทบ  โครงการบ้านมั่งรักษ์ไหม ไทชุมชนชลบทวิบูลย์ และ
โครงการบ้านมั่งรักษ์ไหมไทชุมชนโคกหินขาว ต าบลชนบท อ าเภอชนบท  
จ านวนเงิน  502,000 บาท   
         ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒  การจ่ายเงินอุดหนุนตามมาตร ๖๗ ทวิ จะกระท า
ได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลฯ และผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติ



13 

 

 

 

แล้ว  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาครับ 
 

นางอุบล  กองค า   
ประธานสภาเทศบาลต าบลชนบท 
 

ตามท่ีนายกเทศมนตรีได้เสนอญัตติ การพิจารณาโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ และขอความเห็นชอบ การจ่ายเงินอุดหนุน
ตามมาตร ๖๗ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒ ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ ได้อภิปราย 
แสดงความคิดเห็น 

  
นางอุบล  กองค า   
ประธานสภาเทศบาลต าบลชนบท 
 

 

 

 

 

 

นางสาวกัณทิดา ประจันตะเสน 
เลขานุการสภาเทศบาลฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมื่อที่ประชุมได้แสดงความคิดเห็น และท่านนายกได้ชี้แจงต่อที่ประชุมแล้ว 
ดิฉันจะขอมติที่ประชุมใน ญัตติการพิจารณาโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ และขอความเห็นชอบ การจ่ายเงินอุดหนุนตามมาตร 
๖๗ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒ นี้  ท่านสมาชิกสภาฯท่านใดเห็นชอบ กรุณายก
มือขึ้น  ท่านสมาชิกสภาฯท่านใดไม่เห็นชอบ กรุณายกมือขึ้น 
 
มติที่ประชุมเห็นชอบ ใหโ้อนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 
2563 และจ่ายเงินอุดหนุนตามมาตร ๖๗ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒     
จ านวน 7 เสียง 
(1.นางอุบล  กองค า2.นายทนง  โนสูงเนิน3.นางสาวสุภารัตน ์ เคนโพธิ ์ 4.นายสมบูรณ์    แกว้
มาลา   5.นางสาวสตาร์รัก  อักษร  6.นางสาวกัณทิดา  ประจันตะเสน 7.นางชัญญานุช    แก้ว
สุพรรณ ) 

ไมเ่ห็นชอบ                                 - ไม่มี- 
งดออกเสียง                                จ านวน  3  เสียง 
(1.ร้อยต ารวจตรีจ านง เมืองวงษ์  2.นายสมเดช  หอมตา   3.นายวิโรจน์  แสงมณี  ) 

ไม่อยู่ในที่ประชุม                         1  ท่าน 
(.นายวสันต์  วรางคณวดี ) 
ลาประชุม                                  1  ท่าน    
(.นายอรรคพล   คามดิษฐ์) 
 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖ 

 

นางอุบล  กองค า   
ประธานสภาเทศบาลต าบลชนบท 
 

 

 

นายวิโรจน์  แสงมณี 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 

ญัตติอื่นๆ 
 
ท่านใดมีปัญหาหรือมีอะไรที่จะชี้แจงในที่ประชุมเสนอได้นะคะ สมาชิกท่าน
ใดจะเสนอในวาระที่ 6 เรื่องอ่ืนๆ นี้ กรุณายกมือนะคะ เชิญท่าน สท.
วิโรจน์  สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 นะครับ 
 
กระผม นายวิโรจน์  แสงมณี สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 นะครับ ในช่วงนี้
เป็นช่วงหน้าฝนนะครับและมีการขยายถนน 4 เลนนะครับ ก็ฝากท่าน
ประธานสภาถึงฝ่ายผู้บริหารด้วยนะครับ ซึ่งชาวบ้านก็สัญจรไปมาเยอะนะ
ครับ ห่วงความปลอดภัยของชาวบ้านครับ หาวิธีป้องกันและแก้ไขความ
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นางอุบล  กองค า   
ประธานสภาเทศบาลต าบลชนบท 
 

นายทนง  โนสูงเนิน 
สมาชิกสภาเทศบาล 

 

 

นางอุบล  กองค า   
ประธานสภาเทศบาลต าบลชนบท 
 

นายชัชวาล  ตั้งวัฒนสุวรรณ 
นายกเทศมนตรีต าบลชนบท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปลอดภัยของพ่ีน้องประชาชนในเขตเทศบาลให้หน่อยครับขอบคุณมาก 
 
ท่านใดมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม กรุณายกมือค่ะ เชิญท่านทนง โนสูงเนิน ค่ะ 
 
 
กระผมก็ไม่มีเรื่องอะไรมากครับ ฝาปิดท่อมันเก่าแล้วนะครับ ประชุมตอน
ไหนก็ขอให้เปลี่ยนครั้งแรกก็แตกไปแล้ว ขอให้เปลี่ยนด้วยนะครับ  
 
เชิญท่านนายกเทศมนตรีค่ะ 
 
 
ขอบคุณความเป็นห่วงของท่าน วิโรจน์ แสงมณีนะครับ ต้องขอบคุณที่ท่าน
สมาชิกสภาเทศบาลก็คือ ท่านวิโรจน์ แสงมณี มีความเป็นห่วงต่อพ่ีน้อง
ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลชนบท ในการสัญจรไปมานะครับผม
เนื่องจากปัจจุบันนะครับ กรมทางหลวงโดยหมวดการทางแขวงการทาง
บ้านไผ่นะครับ ได้มีโครงการขยายผิวจราจร 2 ช่วงนะครับก็คือช่วงที่ 1 
ทางทิศตะวันออกจากเขตอ าเภอบ้านไผ่นะครับ ก็คือบริเวณโรงงานอินเตอร์
ไกร จนถึงเขตเทศบาลต าบลชนบท บริเวณสามแยกดอนดู่นะครับช่วงที่ 2 
จากหน้าโลตัสชนบท จนถึงประมาณทางเข้าบ้านห้วยค้อนะครับอ าเภอ
ชนบท ซึ่งกระทบโดยตรงกับพ้ืนที่ในเขตเทศบาลต าบลชนบทนะครับ แนว
ทางการดูแลและป้องกันปัญหาในเขตเทศบาล ให้ท่านสมาชิกสภาได้ทราบ
นะครับ ปัจจุบันเทศบาลได้ประสานงานโดยตรงกับหมวดการทางชนบทนะ
ครับ ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในพ้ืนที่เขตเทศบาลต าบลชนบท ในส่วนของทาง
ทางหลวงนะครับซึ่งเราได้แจ้งไปอยู่ 2-3 เรื่องนะครับ 
เรื่องท่ี 1 ก็คือเรื่องของไฟส่องสว่างของทางหลวงนะครับ ก็คือโคมไฟถนนที่
ดับในช่วงประมาณสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ แจ้งไปยังหมวดการทางให้เร่ง
แก้ปัญหานะครับ ซึ่งปัจจุบันหมวดการทางได้แจ้งไปยังแขวงบางไผ่ในส่วน
ของงานไฟฟ้าได้น ามาแก้ไขเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็ยังมีบางส่วนที่ยังติดไม่
หมดนะครับ แต่เบื้องต้นก็ติดแล้วเป็นส่วนมากนะครับ 
เรื่องที่ 2 เรื่องของการก่อสร้างนะครับแจ้งไปยังหมวดการทางชนบทนะ
ครับ เพ่ือให้ติดตั้งป้ายและก็สัญลักษณ์ในการแจ้งบริเวณก่อสร้างแล้วก็
สัญลักษณ์บริเวณไหล่ทางที่มีทางต่างระดับไปยังหมวดการทางเรียบร้อย
แล้วนะครับ แต่ว่าตอนนี้ก็จะท าหนังสือเร่งรัดเป็นทางการอีกครั้งนึงนะครับ
เพราะว่าอุบัติเหตุเรื่องของถนนตกไหล่ทางนะครับ 
เรื่องที่ 3 นะครับ ก็คือได้แจ้งไปยังหมวดการทางนะครับ ให้แก้ไขปัญหา
ทางเชื่อมทางแยกต่างๆในเขตเทศบาลนะครับ ที่มีทางต่างระดับท าให้เกิด
ปัญหาขึ้นลงหรือว่าเข้าออกถนนเชื่อมกับถนนที่มีการก่อสร้าง  ในเขต
เทศบาลนะครับ ซึ่งก็ได้มอบหมายท่านปลัดเทศบาลต าบลชนบท จ่าเอก
ยุทธนา ตาบ้านดู่ นะครับ ได้มอบให้ประสานงาน ซึ่งเบื้องต้นท่านปลัดก็ได้
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นางอุบล  กองค า   
ประธานสภาเทศบาลต าบลชนบท 
 
นางชัญญานุช   แก้วสุพรรณ 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลชนบท 

สั่งการให้ผอ. กองช่างแล้วก็รองปลัดไปตรวจสอบในจุดที่ชาวบ้านร้องเรียน
มาว่ามีปัญหาในการเข้าออกนะครับ เพ่ือป้องกัน ฝากเรียนว่าหากมีปัญหา
กับพ่ีน้องประชาชน ให้แจ้งมายังท่านสมาชิกสภา รวมทั้งท่านก านัน
ผู้ใหญ่บ้านในพ้ืนที่ สามารถแจ้งมาที่เทศบาลต าบลชนบทเพ่ือประสานงาน
หมวดการทางในปัญหาตรงนี้ได้นะครับ 
ในส่วนของท่านทนง โนสูงเนิน เบื้องต้นจริงๆแล้ว เป็นท่อระบายน้ าถนนใน
หมู่ที่ 10 นะครับ ทางกองช่างได้ไปแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นบ้างแล้วนะครับ
ก็คิดว่าน่าจะเป็นฝาที่มีการช ารุดเพ่ิมเติมนะครับ ก็จะได้มอบหมายให้ทาง
ฝ่ายประจ าไปด าเนินการแก้ไขต่อไป  แล้วก็เรื่องที่จะประชาสัมพันธ์แจ้งให้
ท่านสมาชิกสภาแล้วก็ท่านก านันผู้ใหญ่บ้านได้ทราบ สืบเนื่องจากการ
ประชุมก านันผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชน ประธานอสม. ในโครงการอุดหนุน
เงินโครงการด้านสาธารณสุข อันเนื่องมาจากพระราชด าริ ก็ได้มีการพูดคุย
หารือกันในการประสานงานระหว่างเทศบาล ระหว่างผู้บริหารสมาชิกสภา
แล้วก็ตัวแทนชุมชนจะเป็นผู้ใหญ่บ้านก านัน ท่านประธานชุมชน ประธาน 
อสม. จึงได้มีข้อตกลงร่วมกันในการตั้งกลุ่ม Line ขึ้นมา 1 กลุ่มนะครับ ซึ่ง
ปัจจุบันกลุ่มไลน์นี้นะครับใช้เป็นกลุ่มไลน์ในการประสานงาน แล้วก็แจ้งเหตุ
ปัญหาต่างๆในเขตเทศบาลต าบลชนบทนะครับ ซึ่งในกลุ่มไลน์ก็จะมีบุคคล
ประกอบไปด้วยผู้บริหารทั้ง 5 ท่านแล้วก็ ปลัดเทศบาล ท่านรองปลัด
ผู้อ านวยการกองทุกกองนะครับ ท่านสมาชิกสภาแล้วก็ท่านประธานสภา
ท่านก านันผู้ใหญ่บ้านท่าน ประธานชุมชน ประธานอสม.ผู้ช่วยนะครับ จึง
เรียนมายังทุกๆท่าน ว่าหากท่านใดยังไม่ได้อยู่ในกลุ่มไลน์กลุ่มนี้  ก็สามารถ
แจ้งได้ เพ่ือที่จะได้เชิญท่านเข้าร่วมกลุ่ม กลุ่มนี้ เป็นกลุ่มแจ้งข่าวเป็น
ทางการนะครับ โดยมีกติกาว่าจะไม่มีการส่งข้อความสวัสดี  ไม่มีการส่ง
รูปภาพสวัสดี ไม่มีข้อความที่ไม่เกี่ยวข้องกับปัญหาในเขตเทศบาล ไม่ให้มี
การส่งข้อมูลข่าวสารด้านการเมืองระดับชาติหรือการเมืองระดับท้องถิ่นใดๆ
ทั้งสิ้น ใช้ส าหรับแก้ปัญหาเท่าที่ผ่านมาผมเองได้รับการแจ้งปัญหาในพ้ืนที่
จากท่านผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยหลายท่านนะครับ เมื่อแจ้งมาผมก็จะน าเรียนใน 
LINE ว่ารับทราบแล้วนะครับ แล้วก็มอบหมายท่านปลัดเพ่ือที่จะให้ท่าน
ปลัดได้สั่งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาด าเนินการแก้ไข
เมื่อแก้ไขเสร็จแล้วผมก็จะแจ้งให้กับทุกๆท่านใน LINE กลุ่มทราบ จึงขอ
เชิญท่านสมาชิกสภา แล้วก็ท่านก านันผู้ใหญ่บ้านที่ยังไม่ได้อยู่ในกลุ่ม 
รวมถึงผู้อ านวยการกองต่างๆได้โปรดเข้าร่วมกลุ่ม เพ่ือแก้ปัญหาประชาชน
ในเขตเทศบาลร่วมกันครับ ขอบคุณครับขอบคุณท่าน 
 
เชิญท่านชัญญานุช  แก้วสุพรรณ ค่ะ 
 
 
เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรตินะคะ ดิฉัน
นางชัญญานุช แก้วสุพรรณ สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 ค่ะ ขอเรียนท่าน



16 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายชัชวาล  ตั้งวัฒนสุวรรณ 
นายกเทศมนตรีต าบลชนบท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางอุบล  กองค า   
ประธานสภาเทศบาลต าบลชนบท 
 

จ่าเอกยุทธนา  ตาบ้านดู่  
ปลัดเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประธานไปยังผู้บริหารนะคะ ก็คือตอนนี้ปากทางบ้านดอนดู่ของเรารู้สึกว่า
อุบัติเหตุเกิดขึ้นเยอะเลย ก็เคยจะขอหินคลุกหรือว่ายางมะตอยท าทางไป
บ้านดอนดู่นะคะ ก็ขอความกรุณาด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ 
 
ขออนุญาตน าเรียนครับโ ครงการที่ผมน าเรียนท่านสมาชิกสภา เมื่อสักครู่
นะครับ ก็คือการขยายผิวจราจรของกรมทางหลวง ก็คือแขวงการทางบ้าน
ไผ่ แต่มีโครงการนี้จะมาสิ้นสุดที่สามแยกชนบท-ดอนดู่ พอดีนะครับ แล้วก็
เบื้องต้นที่ผมประสานกับหมวดการทางยืนยันว่าผู้รับจ้างจะเร่งเข้า
ด าเนินการภายในสัปดาห์นี้ ปัจจุบันปัญหาที่ยังท าไม่ได้ก็คือเขารอให้การ
ไฟฟ้าถอนเสาไฟที่อยู่ในบริเวณก่อสร้างออกนะครับ ซึ่งผมประสานไปยัง
ผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาชนบท ประสานผู้จัดการวิทยาบอกว่า
ปัจจุบันผู้จัดการของบ้านไผ่ซึ่งเป็นเจ้าของโครงการก็เร่งรัดให้ด าเนินการ
เพราะผู้รับจ้างทางหลวงจะฟ้องเพราะว่าเขาไม่สามารถด าเนินการได้ปีนี้ ใน
ส่วนที่มีการแก้ไขปัญหา เบื้องต้นเมื่อช่วงที่ผ่านมา มีการแก้ปัญหาร่วมกัน
ระหว่างเทศบาลกับหมวดการทางชนบท คือน าหินคลุกของแขวงการทาง
หมวดการทางชนบทมาลงบริเวณสามแยก เป็นการท างานร่วมกันเป็นการ
ท าชั่วคราวการบดอัดความแน่นมันไม่ได้ แล้วก็มีน้ าที่เป็นน้ าฝนขังอยู่
บริเวณนั้นมันก็เลยเกิดปัญหาขึ้นมา เบื้องต้นผมจะประสานไปที่หมวดการ
ทาง หากว่าผู้รับเหมายังไม่ได้ด าเนินการสัปดาห์นี้ผมจะด าเนินการแก้ไขให้
ก่อนครับ ขอบคุณครับ 
 
เชิญท่านปลัดเทศบาลค่ะ 
 
 
เรียนท่านประธานสภาฯท่านสมาชิกทุกท่าน ท่านนายกเทศมนตรีต าบล
ชนบท ท่านรองนายกเทศมนตรีทั้ง 2 ท่านนะครับ ท่านที่ปรึกษา ท่านเลขา
ท่านนายกนะครับ ท่านเลขาสภาฯ ตลอดจนท่านผู้น านะครับ วันนี้ดีใจห็น
ท่านผู้ใหญ่ทุกท่านเลย ผมต้องกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติ
สละเวลามาร่วมประชุมนะครับ รวมทั้งท่านหัวหน้าส่วนที่เข้าร่วมประชุมผม
นั่งสังเกตุการณ์การประชุม 2 ครั้ง ก่อนอ่ืนต้องชื่นชมในส่วนของการท า
หน้าที่ของท่านประธาน ในส่วนของการท าหน้าที่ของสมาชิกทุกท่านนะครับ
ประเด็นก็คือว่าสิ่งที่เราจะสร้างความเข้มแข็งที่ท่าน สท. ฝากการบ้านไว้ ก็
ขออนุญาตอย่างนี้ว่าเริ่มจะมาถูกทางแล้วนะครับ เพราะว่าผมดูจากเอกสาร
ที่งานกิจการสภาได้ท า ค่อนข้างชัดเจนนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเสนอ
ญัตติ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรายละเอียดต่างๆประกอบในการประชุมตามที่
กฎหมายก าหนดนะครับ ซึ่งก็เป็นไปตามข้อบังคับทุกประการนะครับ
ตลอดจนความห่วงใยของท่านนายก ที่ท่านได้กรุณาบรรจุญัตติ ซึ่งผมดูแล้ว
ตลอดระยะเวลา 1 เดือนเศษ ที่ผมอยู่ที่นีผ่มเห็นว่างานนโยบายเร่งด่วนของ
ท่านนายกนี้ค่อนข้างจะเยอะ แล้วก็งานงานที่เงินเรามีแล้วเรายังไม่ได้ท านะ
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ครับ ซึ่งท่านนายกท่านได้พูดกับผมตลอดว่าเสียดายโอกาสที่ พ่ีน้ อง
ประชาชนเราจะได้รับโอกาส มันก็เลยเกิดความล่าช้ามาประมาณปีจะ 2 ปี
ถ้าไม่เอาเข้าสภาในการขยายเวลาเบิกจ่ายนั้นก็จะตกไป พ่ีน้องประชาชน
เขาจะเสียโอกาสทั้งนั้นเลย ยกตัวอย่างเช่น ถนนที่ท่านเอาเข้าวันนี้นะครับ
คือเราได้ผ่านสภาอนุมัติโอนงบประมาณตั้งแต่เดือนกันยายน  ปี 2562 
คราวนี้มันก็มีปัญหาไม่สามารถท าได้ก็มาแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงอีกนะ
ครับคือกันไว้ 1 ปีนะครับมันก็เลยจะท าให้ระยะเวลามันผ่านไป คราวนี้ด้วย
ความห่วงใยของท่านนายก ท่านอยากให้พ่ีน้องเราได้รับประโยชน์ท ายังไง
เงินโครงการนี้จึงจะด าเนินการไปได้ ก็เลยมาดูช่วยกันว่าถ้าอย่างนั้นน่ะก็คง
จะต้องไปดูรายละเอียดว่ามันติดตรงไหน เพราะเนื้องานติดที่เนื้องานเสร็จ
เราก็ต้องมาแก้ไขหน้างานครับท่านประธาน พอแก้ไขเสร็จในวันที่ 23 นะ
ครับ ด้วยที่วันที่ 23 น่ะเรามันต้องท าอยู่ 2 ขั้นตอน ครั้งที่ 1 เราจะต้อง
กันเงินงบประมาณ หลังจากได้รับการกันเงิน เราก็ต้องมาแก้ไขเนื้องานพอ
แก้ไขเสร็จ เงินในการที่จะท ามันเกินกว่าเนื้องานก็ต้องมาโอนลดลงอีก ท า
ทั้ง 2 อย่างในโครงการเดียว โครงการนี้ถ้าไม่เดินต่อเงินก็จะตกไป ด้วย
ความห่วงใยของท่านนายก ท่านก็ต้องรีบเอาเอาเข้าญัตติวันนี้ ให้มันทัน
เพราะสภาเราจะปิดวันที่ 30  ประกอบกับเทศบัญญัติงบประมาณเราก็
ต้องเร่งรีบประกาศให้ทันวันที่ 1 ตุลาคม ก็ต้องเอามาขอขยายนะครับ ถ้า
เราไม่เดินต่อเงินตัวนี้ก็จะตกไปโดยปริยาย พ่ีน้องเรากเ็สียโอกาส นี่คือความ
ห่วงใยของท่านนายกและคณะผู้บริหาร แล้วเราก็เห็นความส าคัญที่ช่วยกัน
ผลักดันจนกระทั่งวันนี้  เงินตัวนี้ก็ยังสามารถที่จะด าเนินการต่อได้  เพ่ือ
โครงการนี้เกิดขึ้นให้กับพ่ีน้องประชาชนในเขตเทศบาลเรา ส่วนอีกประเด็น
ที่เห็นเด่นชัดเจนก็คือเรื่องไฟฟ้านะครับไฟฟ้าก็เช่นเดียวกันในเทศบัญญัติให้
เราตั้งไว้  ประมาณ 200,000 บาท ค่าไฟฟ้าส่องสว่าง แต่ในเทศบัญญัติ
เป็นรายการสาธารณะแต่ไฟฟ้าแรงต่ า มันไม่มีอย่างนี้ครับพอไม่มีจะท ายังไง
ถึงจะจ่ายเงินได้  ซึ่ งท้องถิ่นที่จะจ่ายเงินได้ เราก็ต้องใช้วิธีการโอน
งบประมาณ จากเงินที่ไม่มีความจ าเป็นต้องจ่ายที่เสนอเข้าสู่ที่ประชุมใน
วันนี้นะครับ เนื่องจากว่ากฎหมายเฉพาะของเราคือกฎหมายจัดตั้งนะครับ
พรบ.เทศบาลมาตรา 67 ทวิเขาก็เขียนไว้ชัดเจน กรณีของเทศบาลถ้าจะ
จ่ายเงินอุดหนุนได้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากสภา แล้วก็ผู้ว่าราชการ
จังหวัดอนุมัติ ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นที่ท่านนายกได้เสนอญัตตินี้เข้าต่อที่
ประชุมของสภา เพ่ือให้เงินที่เราจะขยายเขตไฟฟ้าให้กับพ่ีน้องประชาชนใน
ปี 63 ได้ด าเนินการต่อ เพ่ือไม่ให้เงินมันตกไปหรือต้องล่าช้าออกไปอีก
โดยเฉพาะอย่างไฟฟ้าสถานะที่มันมีอยู่แล้วซอยนิยมยั่งยืนก็จะได้รีบ
เบิกจ่ายภายในวันที่ 30 กันยายน รวมทั้งเงินที่เราจะต้องไปขยายเขตให้กับ
ชุมชนมั่นคงทั้ง 2 ชุมชน  นอกจากผ่านสภาวันนี้แล้วท่านนายกก็ได้สั่งการ
มอบหมายให้รีบท าหนังสือขออนุมัติต่อท่านผู้ว่านะครับ ท่านผู้ว่ามอบ
อ านาจให้ท่านนายอ าเภอ ซึ่งถ้าผ่านผ่านมติวันนี้ก็คือที่ประชุมเราก็ได้โปรด
พิจารณาเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว ก็จะได้รีบเสนอหนังสือต่อท่านนายอ าเภอ
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ภายในพรุ่งนี้เลย เพราะว่าหนังสือก็เตรียมไว้หมดแล้ว เพ่ือที่จะให้ท่าน
นายอ าเภออนุมัติตามค าสั่งมอบหมายจากท่านผู้ว่าฯ ให้นายอ าเภอสั่ง
จ่ายเงิน หลังจากนั้นจึงจะสามารถเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้กับไฟฟ้าบ้านไผ่ได้
ก็คงจะจบภายในวันที่ 30 กันยายน นี่คือมันเป็นภาระงานเร่งด่วนที่ช่วง
ใกล้สิ้นปีงบประมาณที่ทางท่านผู้บริหาร โดยการน าของท่านนายกชัชวาล
ตั้งวัฒนสุวรรณพร้อมคณะผู้บริหาร ห่วงใยพ่ีน้องเรากลัวเงินมันจะตกแล้วก็
ที่ส าคัญไฟฟ้ามันมีความจ าเป็น  นอกจากนี้สิ่งที่ท่านรับปัญหาเมื่อครู่นี้ก็ยัง
มี 2 เรื่องด่วนที่ต้องเข้าสู่สภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ก็คือที่ท่านขออนุญาต
น าเรียนท่านผู้ ใหญ่เสนอเมื่อสักครู่  เรื่องน้ าท่วมขังท่านก็ได้สั่ งการ
มอบหมายให้ผมไปแจ้งให้ทางกองช่างไปส ารวจประมาณการ ว่าเราจะท า
อย่างไรน้ าหลังจากเราเสริมผิวลาดยางแล้ว มันมีน้ าท่วมขังถ้าฝนไม่ตกก็ไม่
เป็นไร แต่ถ้าฝนตกมามันเกิดปัญหา ถ้าการแก้ปัญหายั่งยืนมันจะต้องท าใน
คราวเดียวกัน แต่ถ้าท าเพ่ือให้มันชั่วครั้งชั่วคราวปัญหามันก็ยังไม่จบ นี่คือ
วิสัยทัศน์ของท่านนายก ท่านก็อยากให้มันจบอย่างในคราวเดียวกันก็เลยคุย
กันว่าถ้าอย่างนั้น ก็ต้องให้ทางกองช่างลองไปส ารวจออกแบบ เพ่ือที่เราจะ
แก้ไขตรงนี้ โดยอาจจะต้องใช้เงินสะสมในการแก้ไขปัญหาในคราวเดียวกัน
พร้อมกับเรื่องของโครงสร้างพ้ืนฐานอ่ืนๆที่ดูแล้วว่ามันเป็นความจ า เป็น
เร่งด่วนก่อนที่จะสิ้นปี 2563  ซึ่งบางอย่างมันไม่สามารถใช้เงินในส่วนของ
เทศบัญญัติ ได้เนื่องจากเรามีงบประมาณจ ากัดก็คงจะต้องใช้เงินสะสมใน
ส่วนหนึ่งได้ ส่วนหนึ่งท่านนายกก็จะได้ขอรับการสนับสนุนจากที่อ่ืน  ถ้ามัน
เป็นจ านวนเงินเยอะอาจจะเป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมอย่าง
นี้นะครับ ซึ่งมันก็มีหลายช่องทางอยู่ อันนี้ก็นับว่าเป็นมิติใหม่นะครับที่ผม
ได้มาร่วมงานกับทุกท่าน แล้วก็ได้เห็นบรรยากาศการประชุมที่เป็นกันเอง
แล้วก็มีการน าเสนอรายละเอียดของเอกสารที่ค่อนข้างชัดเจนและละเอียด
แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับในส่วนของตรงไหนที่มันขาดตกบกพร่องอยู่ผมก็จะ
ได้ดูช่วยในส่วนของงานกิจการสภา เพ่ือที่จะท าให้เอกสารเราครบถ้วน
สมบูรณ์ให้สภาเรามีความเข้มแข็งแล้วก็ท่ีส าคัญ ในการปฏิบัติหน้าที่ทุกท่าน
นั้น ก็ต้องการที่จะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างถูกต้องเป็นไปตามกฎระเบียบกติกา ก็
ขอขอบคุณท่านประธานสภาแล้วก็ท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะครับ
หรือว่าในกิจกรรมในครัง้ต่อไปมีอะไรที่ทางเทศบาลจะได้ประสานเรียนเชิญ
ท่านมาร่วมประชุมในโอกาสครั้งต่อไป หวังว่าคงจะได้รับความร่วมมือจาก
ท่านผู้น าหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านด้วยดีอย่างเหมือนเช่นวันนี้
เช่นเดียวกันนะครับ  
 
ขอบคุณท่านปลัดเทศบาลค่ะที่ให้ความสว่างแก่สภาเราเพ่ิมขึ้นนะคะ มี
อะไรบกพร่องทางสภา โดยเฉพาะดิฉันประธานสภายินดีที่จะปรับปรุง ไม่
สมบูรณ์ก็จะขอค าเสนอแนะจากท่านตลอดไปนะคะ คิดว่ามันเป็นเวลา
พอสมควรที่เราเสียสละเวลาทุกๆท่านที่มาให้ความร่วมมือในการประชุม
ดิฉันขอขอบคุณโดยเฉพาะสมาชิกสภาฯ ขอบคุณมากเลยค่ะ ขอบคุณท่าน




